



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้ปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เฉพาะส่วนกลางที่ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนอุทงนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น และประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทำ หรือการผ่อนคลายเป็นต้นไป ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเช่นเดิมจนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงให้ขยายเวลาการปิดที่ทำการที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนกลางที่ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนอุทงนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ วิทยาเขตนครปฐม เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย กำหนดให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการ คนละไม่น้อยกว่า ๓ วันต่อสัปดาห์ โดยคำนึงถึงภาระงานและตามความเหมาะสม ส่วนบุคลากรปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายในมอบหมายภาระงาน โดยมีการกำกับดูแล ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสม สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ยังคงปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้แล้วต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓



(รศ.ดร.ชุตินาถ ตรีวิบูลย์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

01พ.ค.63 เวลา 15:04:45 Non-PKI Server Sign

Signature Code : QQA4A-DUAMw-BBAEI-ARQBE